

PRESS RELEASE

เอกสารข่าวการประชุม

คณะอนุกรรมการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการ
เกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์



วุฒิสภา
SENATE OF THAILAND



วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
คณะอนุกรรมการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การดำเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้มีการประชุม ณ ห้องประชุม ๒๐๑
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา โดยมี นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ประธาน
คณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ การประชุม
ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้



รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันอันส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันอันส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. กรณีการเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในที่สาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์
ปัจจุบันยังคงค่อนข้างชบเซา เนื่องจากความสนใจส่วนใหญ่จะอยู่ในเรื่องทางการเมือง
๒. กรณีเยาวชน อายุ ๑๕ ปี ผู้ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒



PRESS RELEASE

เอกสารข่าวการประชุม

คณะอนุกรรมการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการ
เกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์



วุฒิสภา

SENATE OF THAILAND

**พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ “ก้าวทันสื่อ รู้เท่าทันดิจิทัล”
และ “ภัยจากสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง” ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานข่าวกรอง
แห่งชาติ ภาค ๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดนครราชสีมา**

คณะอนุกรรมการได้พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ “ก้าวทันสื่อ รู้เท่าทันดิจิทัล” และ “ภัยจากสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง” ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค ๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะจากการเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมบรรยายดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรุปข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา เพื่อรับทราบ



**พิจารณาร่างกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ถึงวันอังคารที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๖๖**

คณะอนุกรรมการได้พิจารณาร่างกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ถึงวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว

นัดประชุมครั้งต่อไป

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา